

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia ý kiến về việc thực hiện các công trình bảo vệ, phát triển đất lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 6902/STC-QLNS&TKTC ngày 01/12/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến việc thực hiện các công trình bảo vệ, phát triển đất lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn liên ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 1096/CCTL-QLCT ngày 05/12/2022, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa tại Văn bản số 7180/UBND-KT ngày 25/11/2022, hiện tại các công trình Cải tạo, nâng cấp kênh đê N20, đê trước xã Hoàng Đại và Cải tạo, nâng cấp kênh tưới từ Hoàng Đức đi Cồn Veo xã Hoàng Quang được bố trí kinh phí đầu tư từ nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022, vẫn chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân do vướng vào quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thanh Hóa. Vì vậy, để tận dụng tối đa nguồn vốn được bố trí và đầu tư các công trình phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc đề nghị điều chuyển danh mục công trình và nguồn vốn được hỗ trợ sang phường, xã khác trên địa bàn là cần thiết.

2. Đối với 2 công trình đề nghị điều chuyển vốn sang để thực hiện, gồm:

- Công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới Bái Man, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa: Đây là tuyến kênh tưới của trạm bơm Bái Man do UBND thành phố Thanh Hóa quản lý; kênh có chiều dài khoảng 2,5km, lấy nguồn nước từ kênh tiêu Đô Cương; hiện trạng phần lớn là kênh đất, bề rộng từ (1-2)m, chiều cao khoảng 1m, phục vụ tưới cho khoảng 100 ha đất sản xuất nông nghiệp của phường Đông Lĩnh. Hiện trạng tuyến kênh đã xuống cấp. Việc đầu tư, nâng cấp tuyến kênh là cần thiết.

- Công trình Cải tạo nâng cấp mương tưới xứ đồng Mảnh, Cá Lê phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa: Đây là tuyến kênh tưới do UBND thành phố quản lý, kênh có chiều dài khoảng 1,3km, lấy nguồn nước từ tuyến kênh B9 thuộc kênh Bắc của hệ thống Bái Thượng; hiện trạng đang là kênh đất, bề rộng từ (2-3)m, chiều cao khoảng 1,3m, phục vụ tưới cho khoảng 145 ha đất sản xuất

nông nghiệp của phường Thiệu Khánh. Hiện nay tuyến kênh đã xuống cấp. Việc đầu tư, nâng cấp tuyến kênh là cần thiết.

Đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa rà soát kỹ lại quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan để đảm bảo việc đầu tư xây dựng các công trình nêu trên được thuận lợi, phù hợp quy hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư bền vững, lâu dài.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Sở Tài chính căn cứ các quy định về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để xem xét tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường